



Xin gửi lời thiêu cùng các đồng nghiệp yêu thiên văn cuốn kỷ yếu mang tên "10 năm Thiên văn học Việt Nam" do CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (29/3/2002 - 29/3/2012). Cuốn sách đồng thời ghi nhận công lao chính các thành viên của VACA.

## Lời gửi thiêu:

Kính thưa quý đồng nghiệp

Thiên văn học là một môn khoa học đã đồng nghiệp nghiên cứu từ rất lâu, một mũi nhọn của khoa học thế giới hiện nay. Tuy nhiên bộ môn này vẫn còn khá mờ nhạt tại Việt Nam ta. Trong vài năm gần đây nhờ sự phát triển của hệ thống thông tin toàn cầu cũng như phong trào tìm hiểu khoa học ngày một rộng rãi của giới trẻ trong nước, nhận thức về thiên văn học trong xã hội chúng ta đã có những bước tiến đáng kể mặc dù vẫn còn khoảng cách khá xa so với các công nghệ quốc tế cũng như khu vực.

Chúng tôi, những thành viên của Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) tự hào là những người đóng góp những bước đi tiên phong trên con đường giới thiêu và phổ biến kiến thức thiên văn học tại Việt Nam trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21 này. Từ ngày thành lập vào năm 2002 đến nay, 10 năm đã trôi qua cúng nhieu thăng trầm, có những thành công lớn và cũng những bài học khó quên mà đồng nghiệp có thể đồng nghiệp thấy trong phần lịch sử của VACA ngay trong những đồng nghiệp cuốn sách này.

Kỷ niệm 10 năm thành lập VACA, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng cuốn sách này. Trước hết, nó không phải là một cuốn sách phổ biến kiến thức thiên văn học, cũng không phải là những bài phân tích sâu sắc về các mũi nhọn thiên văn ngày nay, càng không phải là những tạp chí thiêu về các sự kiện thiên văn hay các vấn đề đang đồng nghiệp quan tâm. Đây đồng nghiệp là một cuốn kỷ yếu, nơi ghi lại những chặng đồng nghiệp đã trải qua của VACA, với những dòng chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của chính những đồng nghiệp yêu thiên văn thuộc nhieu thế hệ đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia cùng VACA trên con đường phổ biến kiến thức thiên văn của mình. Ngoài ra, trong cuốn kỷ yếu này, cùng với những dòng chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của các thành viên còn có những bài thiêu chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và những suy nghĩ về thiên văn học đồng nghiệp góc nhìn của những trí thức trẻ yêu thiên văn, cũng như những kinh nghiệm trong nghiên cứu, học tập,

quan sát, chờ đợi ... Tất cả đều được ghi lại để dùng làm quan điểm và ý kiến cá nhân. Trong cuốn sách này không có những dòng kiến thức thuần, không có những bài học để đi tiếp thu, mà chủ đề chính là sự chia sẻ những góc độ của chính những người yêu thiên văn, mà chủ đề ở đây là những người không bó buộc vào những khoảng thời gian khác nhau về quá trình hoạt động của VACA. Những người tham gia viết cuốn sách này cũng không phải những giáo sư, tiến sĩ hay các nhà khoa học chuyên nghiệp mà chủ đề chính là những người yêu thiên văn đã và đang tham gia cùng VACA, có những người đã từng trung niên và vẫn đang tiếp tục tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, cũng có những trí thức, kỹ sư, các bạn sinh viên và học sinh có tâm huyết.

Để dễ dàng theo dõi, chúng tôi chia cuốn sách thành hai phần cơ bản. Phần thứ nhất là những kinh nghiệm nghiên cứu, tìm hiểu và quan sát thiên văn cũng như các phân tích khác về lĩnh vực này và phần thứ hai là những cảm nhận, suy nghĩ và chia sẻ của chính các thành viên và những người không bó buộc của VACA.

Chúng tôi mong đợi các người đọc cuốn sách này sẽ đồng lòng ủng hộ yêu thiên văn trên khắp các nước, nhất là các người tiếp thu để chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của chúng tôi.

Mặc dù đi vào kiến thức chuyên môn và chúng tôi không có đi vào mức độ các anh/chị đã và đang hoạt động thiên văn học cùng VACA tham gia viết cuốn kỳ y học này, xin đừng quên các anh/chị vì những đóng góp cho VACA trong những năm cùng thiên văn học Việt Nam.

Các tác giả



